
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๑ หนา ๑ 

สรุปมติที่ประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๑ 
วันเสารที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

ณ  หอง ๓๕๔๑๒   ชั้น ๔   อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ 

 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุมคณะกรรมการ      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

วาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุมแจงเรื่องตอไปน้ีแกที่ประชุม 
๑.๑ พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ              

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑    
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงสํานักนายกรัฐมนตรีไดสงสําเนา
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีทางโทรสาร ถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๑  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงสําเนาประกาศดังกลาว ทางโทรสารถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในวันเดียวกัน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑  วันที่ ๔ ธันวาคม  
๒๕๕๑ ซ่ึงเปนการประชุมที่ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดเดิม แตไดมี     
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ตั้งแตวันที่         
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และมหาวิทยาลัยรับทราบจากโทรสารของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  จึงเกิดปญหาวาการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑  จะมีผลหรือไม 
 มติที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ 
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑  ถือวาไมไดมีการประชุม  เพราะองคประกอบที่ถูกตองของการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑  จะตองมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหม จํานวน ๔ คน เขารวมประชุมดวย ดังน้ัน  
วาระการประชุมในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑  จะตองนํามาดําเนินการประชุมและลงมติใหม
ทั้งหมด 
 
 
 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๑ หนา  ๒

วาระที่  ๒ เร่ืองที่ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบ 
๒.๑ เรื่องรายงานการปฏิบัติงานในตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดี 

 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย รักษาราชการแทนอธิการบดี  ไดรายงานถึงการจัดการ
ประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ และขอความรวมมือในการทํางาน  ดังน้ี 
 -  วันที่   ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 -  วันที่  ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๑ ประชุมอาจารยและขาราชการ 
 -  วันที่  ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๑ ประชุมเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยทุกระดับ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๒.๒ เร่ืองรายงานผลกิจกรรมงาน “๑๐๔ ป วันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี” 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย รักษาราชการแทนอธิการบดี  รายงานการจัดกิจกรรมงาน 
“๑๐๔ ป วันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี”  ดังน้ี 
 วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑  ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท  
ประธานในพิธีทําพิธีเปดผาแพรพระพุทธจันทบูรศิริสวัสดิวัตนมงคล ทําพิธีเปดงานวันสมเด็จพระนางเจา
รําไพพรรณี และไดมอบเหรียญที่ระลึกแกผูที่มอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ 
ตอจากนั้นไดพบปะและใหโอวาทนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ และนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนจากมูลนิธิประชาธิปกรําไพพรรณี  สําหรับกิจกรรมตางๆ ในงานมีทั้งในสวนที่เปนงานดานวิชาการ 
และสวนที่เปนการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๒.๓ เร่ืองการประสานงานกับ รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ไดรายงานวาในวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๑  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  ไดมาประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแบงเปน ๒ ชวง 
คือ ชวงเชาเปนการประชุมหัวหนาหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี เพ่ือกําชับใหเรงดําเนินการเสนอ
งบประมาณที่จะใชในการปรับปรุง ซอมแซมอาคารตางๆ สวนในชวงบายเปนการประชุมคณบดี  
ประธานหลักสูตร เพ่ือเตรียมการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร การเสนอหลักสูตรใหม การพัฒนา
งานวิจัย ตลอดจนการจัดทําโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนที่ดอยโอกาสใน
การศึกษาตอ โดยมอบหมายใหกองบริการการศึกษาดําเนินการในเรื่องนี้ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๒.๔ ปญหาการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ที่โรงเรียนเทคโนโลยี IRPC 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี แจงวาสัญญาความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับโรงเรียนเทคโนโลยี IRPC จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๕๒ ซ่ึงจะไดหารือกับ รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม และคณบดี เพ่ือเตรียมการแกไขปญหาตอไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการแกไขปญหา 
 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๑ หนา ๓ 

วาระที่  ๓ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑ 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวาไดสงรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไปให
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณากอนการประชุมในวันนี้แลว และไมมีผูใดแจงใหมีการแกไข 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑ 

วาระที่  ๔ เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๔.๑ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอคําสั่งแตงตั้ง ผศ.สิริชัย  
ประทีปฉาย  เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคําสั่งแตง ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  เปน
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

วาระที่  ๕ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 ๕.๑ ตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัยในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  นําเสนอตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงแสดงให
เห็นวา สภามหาวิทยาลัยจะตองมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการกํากับดูแลตนเอง และกํากับดูแล
มหาวิทยาลัย รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปที่ผานมา 
 มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติใหจัดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ เปนวาระพิเศษเพื่อพิจารณากําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
โดยจัดการประชุมที่หองประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 ๕.๒ สรุปผลการดําเนินงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอผลการดําเนินงานของ
อธิการบดี ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๓ กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําเดอืนตุลาคม ๒๕๕๑ 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงมีจํานวน ๒๖ กิจกรรม 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๑ หนา  ๔

 ๕.๔ รายการรับ-จายเงิน ของกองพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๕๑ 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายการรับ-จายเงิน
ของกองพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๕๑ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๕ สรุปรายงานรายรับ-รายจาย เงินนอกงบประมาณ ของงานจดัเก็บและรายได 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอสรุปรายงานรายรับ-รายจาย 
เงินนอกงบประมาณ ของงานจัดเก็บและรายได 
 มติที่ประชุม รับทราบ  และใหขอเสนอแนะวาตอไปขอใหคณะกรรมการ
อํานวยการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายงานทางการเงินทุกเร่ืองกอนนําเขาสูที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๕.๖  ขอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เวียนแจงทุกมหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา ซ่ึงไดมาโดยขัดหรือแยงกับมาตรา ๑๗ วรรค ๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๗ กําหนดการงานวันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอกําหนดการงาน      
วันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่  ๖ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
 ๖.๑ การแตงตั้งรองอธิการบดี 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี นําเสนอรายนามรองอธิการบดี 
พรอมประวัติการศึกษาและประสบการณการทํางาน  เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง        
โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๓๒  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
รองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ ดังรายนามตอไปน้ี 
 ๑.  ผศ.ไวกูณฑ  ทองอราม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 ๒.  ผศ.บังคม  นิลรักษ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
 ๓.  รศ.นันทนีย  กมลศิริพิชัยพร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๔.  ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในการแตงตั้งรองอธิการบดีตามรายนามที่ผูรักษาราชการ
แทนอธิการบดีนําเสนอ  และรองอธิการบดีทุกคนหมดวาระตามผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๑ หนา ๕ 

 ๖.๒ การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี  นําเสนอการขออนุมัติแตงตั้ง 
ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรี ด์ิ  รองอธิการบดี เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ วรรคสอง กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดี
คนหนึ่ง ซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๓) เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดย
คําแนะนําของอธิการบดี 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในการแตงตั้ง ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  รองอธิการบดี 
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ตามที่ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีนําเสนอ 

 ๖.๓ การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี  นําเสนอการพิจารณาเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๑๖ วรรคสาม  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เม่ือนายกสภามหาวิทยาลัย   
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเม่ือไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในการแตงตั้ง ศ. (พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 ๖.๔ การขออนุมัติจายเงินประจําตําแหนงรองอธิการบดีจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ขอถอนวาระนี้ออก  เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเบิกจายเงินประจําตําแหนงรองอธิการบดีจากงบประมาณแผนดิน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๖.๕ การขออนุมัติใหปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา แด พระเทพจันทมุนี 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี  เสนอขออนุมัติใหปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แดพระเทพจันทมุนี เจาคณะจังหวัด
จันทบุรี 
 มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แด พระเทพจันทมุนี 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๑ หนา  ๖

 ๖.๖ การขออนุมัติใหปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร แก นายพรชัย  จาฏพจน 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี  เสนอขออนุมัติใหปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร แก นายพรชัย  
จาฏพจน 
 มติที่ประชุม อนุมัติ ใหปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  แกนายพรชัย  จาฏพจน 

 ๖.๗ การขออนุมัติใหปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา    
คหกรรมศาสตร  แด หมอมราชวงศถนัดศรี  สวัสดิวัตน 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี  เสนอขออนุมัติใหปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร แด หมอมราชวงศถนัดศรี  สวัสดิวัตน 
 มติที่ประชุม อนุมัติ ใหปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  แด หมอมราชวงศถนัดศรี  สวัสดิวัตน 

 ๖.๘ การขออนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี  เสนอขออนุมัติใหปริญญา  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และอนุปริญญา แกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  จํานวน  ๕๖๑  คน  ตามบัญชี
รายชื่อที่แนบ 
 มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และอนุปริญญา แก
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  จํานวน  ๕๖๑  คน 

 ๖.๙ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๑๒ เดือน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 ดร.โชติ  เนืองนันท  ผูชวยอธิการบดี   นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม  
คํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานตามพันธกิจ ในปงบประมาณ 
๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และใหขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

๑. ตัวชี้วัดของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
และตัวชี้วัดของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  ควรให
สถาบันวิจัยและพัฒนาหาวิธีการที่รวดเร็วในการติดตามขอมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  
โดยไมตองรอใหบัณฑิตมากรอกขอมูลในวันฝกซอมรับปริญญา  และตองสงรายงานขอมูลถึง 
ก.พ.ร. ตามกําหนดเวลาดวย 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๑ หนา ๗ 

๒. มหาวิทยาลัยควรนําผลการประเมินของ ก.พ.ร.  สมศ. และสกอ. มา
ตรวจสอบวามีตัวชี้วัดใดบางที่มหาวิทยาลัยไดคะแนนต่ํา  และจะหาทางแกไขอยางไร  เมื่อ
รวบรวมขอมูลตางๆ ไดแลวควรจัดประชุมเพื่อรวมกันกําหนดทิศทางในการพัฒนางานตอไป 

๓. คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ควรประชุมเพื่อนําประเด็นปญหาตางๆ         
มากําหนดแนวทางในการแกไขในแตละประเด็น  แลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  โดยจัด 
การประชุมเปนวาระพิเศษ 

 ๖.๑๐ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑมาตรฐานของ  สกอ . 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 
 ดร.โชติ  เนืองนันท  ผูชวยอธิการบดี  นําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานตามพันธกิจตอไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และใหขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 มหาวิทยาลัยควรกําหนดคานิยม (core value) ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากร
ทุกคนของมหาวิทยาลัยยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   โดยใชกระบวนการจัดการความรู 
(knowledge management) ในการกําหนดคานิยม 

 ๖.๑๑ แผนการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๑ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒) 

 ดร.โชติ  เนืองนันท  ผูชวยอธิการบดี  นําเสนอแผนการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒) 
เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะ เร่ือง แผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และใหขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรนําขอมูลจากการประเมินคุณภาพภายในไปดําเนินการ 
จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ 

 ๖.๑๒ คาเปาหมายตามองคประกอบคุณภาพ  ตามตัวบงชี้ของ  สกอ. ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๑ 
 ดร.โชติ  เนืองนันท  ผูชวยอธิการบดี  นําเสนอคาเปาหมายตามองคประกอบคุณภาพ
ตามตัวบงชี้ของ สกอ. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
และใหขอเสนอแนะ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และใหขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

๑. ผลคะแนนของตัวชี้วัด ในการประเมินไมไดสะทอนความเปนจริงของ
คุณภาพ เพราะสรุปผลการประเมินที่ผานมาทั้ง ก.พ.ร. , สมศ. , สกอ.  คะแนนออกมาดี แตสังคม
ยังไมไดใหการยอมรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเปนลักษณะที่มุงใหผานการประเมินเทาน้ัน 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๑ หนา  ๘

โดยไมไดแสดงถึงพัฒนาการซึ่งเปนปรัชญาของการประเมิน  ดังน้ัน เมื่อผานเกณฑการประเมิน
แลว  ปตอไปควรกําหนดคาเปาหมายใหสูงกวาเดิม  เพื่อแสดงถึงพัฒนาการ 

๒. สภามหาวิทยาลัยควรนําระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย       
มาพิจารณา และกําหนดนโยบายที่ชัดเจน เพื่อใหฝายบริหารดําเนินการใหคณาจารยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดตระหนักและปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนด 

๓. การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ควรมีแนวทางดังน้ี 
 ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหสามารถแขงขันได
กับนานาประเทศ 
 ๓.๒ การกําหนดแผนพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน  โดยเฉพาะอาจารยคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  ซึ่งมีเพียง ๑๐% ของจํานวนอาจารยทั้งหมดและต่ํากวาเกณฑของ สกอ.ที่กําหนด
ไว ๔๐% ของอาจารยทั้งหมด 
 ๓.๓ การพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยเปนงานเรงดวนของมหาวิทยาลัย 
ตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย  รายวิชาหลายวิชาลาสมัย  ตองเรงปรับปรุงใหเร็วที่สุด 
โดยเฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป (general education) สําหรับงานวิจัย มหาวิทยาลัยตองกําหนด
วาภายใน ๕ ป จะมีทิศทางการวิจัยอยางไร โดยการทํา research focus วาจะมีการรวมมือกับ
ภาคธุรกิจ เอกชน สถานประกอบการ ชุมชนทองถิ่นอยางไร จึงจะสามารถดึงงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยใหไดมากที่สุด 
 ๓.๔ การพัฒนาระบบการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ใหเกิด
ผลประโยชนเพิ่มข้ึนในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
 ๓.๕ การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ 
เชน โครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา 
 ๓.๖ การพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยตองไมเนนความรูเพียงอยางเดียว  
ตองพัฒนาใหนักศึกษามีคุณภาพ  กลาแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสอนตองเนนให
นักศึกษามีความรูดาน know how ดวย 

 ๖.๑๓ การขออนุมัติแตงตั้งบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  นําเสนอความเปนมากรณีที่ ผศ.กรุณา  ลิ้มประเสริฐ        
ไดสงผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย  แตมีผูอาน
ผลงานฯ ทานหนึ่งไดใหความเห็นวาผลงานทางวิชาการของ ผศ.กรุณา  ลิ้มประเสริฐ  มีลักษณะที่สอวา
มีการทุจริต  สภามหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขผลงานของ ผศ.กรุณา   
ลิ้มประเสริฐ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติกําหนดตําแหนงให ผศ.กรุณา  ลิ้มประเสริฐ เปน
รองศาสตราจารย ระดับ ๙ และเห็นชอบใหแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย ตั้งแตวันที่สงผลงานที่
แกไขใหม 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๑ หนา ๙ 

วาระที่  ๗  เร่ืองอ่ืนๆ  
 ๗.๑ การรับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ 
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจายเงินเดือนผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงในระเบียบ
ดังกลาวมีขอผิดพลาด คือ  

๑. วันที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ คือวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ มิใชวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ตามที่ระบุไวในระเบียบฯ 

๒. จากรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ (บันทึกรายงานการประชุมโดย รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 
มิไดมีการบันทึกในรายงานการประชุมวามีการนําระเบียบฯ ดังกลาวเขามาเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

๑. ใหแกไขระเบียบวาดวยการจายเงินเดือนผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ บรรทัดที่ ๖ “วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑” แกไขเปน “วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑” 

๒. ที่ประชุมมีมติรับรองวาไดมีการนําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
วาดวย การจายเงินเดือนผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เขาสูการพิจารณาของที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ และที่ประชุม
ไดลงมติเห็นชอบระเบียบดังกลาว 

 ๗.๒ การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย  
 ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุม  นําเสนอรายนามบุคคลที่สมควรแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.  รศ.ดร.พิชนี   โพธารามิก ประธานกรรมการ 
 ๒.  นพ.วิวัฒน   สุรพรสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายศรัณย   ภัทรพงศ กรรมการ 
 ๔.  รศ.บัญญัติ   สุขศรีงาม กรรมการ 
 ๕.  ผศ.สิริชัย   ประทีปฉาย กรรมการ 
 ๖.  ผศ.ละเมียด   ควรประสงค กรรมการ 
 ๗.  ผศ.กุลวนิดา   มาสุปรีด์ิ กรรมการและเลขานุการ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย
ตามรายนามที่นําเสนอ 

 ๗.๓ การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุม นําเสนอรายนามบุคคลที่สมควรแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี  
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๑. รศ. ดร.พิชนี  โพธารามิก ที่ปรึกษา 
๒. ดร.สุชาติ   เมืองแกว ที่ปรึกษา 
๓. ดร.สวัสดิ์   อุดมโภชน ที่ปรึกษา 
๔. รศ.เทื้อน   ทองแกว ที่ปรึกษา 
๕. นายโฆษิต   รินทรานุรักษ ที่ปรึกษา 
๖. นพ.วิวัฒน   สุรพรสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
๗. นางไพมวล   บัวเผื่อน รองประธานกรรมการ 
๘. นพ.จารุวัฑ   ใชความเพียร กรรมการ 
๙. นางดลใจ   จองพานิช กรรมการ 

๑๐. นายประจวบ   มะลิทอง กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. รศ.ทรงศักดิ์   ม่ิมกระโทก ผูชวยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวอรสา   ออนถาวร ผูชวยเลขานุการ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ตามรายนามที่นําเสนอ 

 ๗.๔ การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการฝายกฎหมาย 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุม  นําเสนอรายนามบุคคลที่สมควรแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการฝายกฎหมาย  เพ่ือทําหนาที่กลั่นกรองระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งใหคําปรึกษา ตีความ แนะนําดานกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย  โดยขอเสนอให 
นายศรัณย  ภัทรพงศ  เปนประธานกรรมการ  สวนรายชื่อคณะกรรมการใหอยูในดุลพินิจของ นายศรัณย  
ภัทรพงศ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการฝายกฎหมาย 

 ๗.๕ การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุม  นําเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการ       
ที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือใหคําแนะนํา วิสัยทัศน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพ
ดานการแขงขัน  โดยอาจมีการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นปละ ๒ ครั้ง ผูที่มีความเหมาะสม             
เชน ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท  ซ่ึงอาจเชิญมาเปนประธานกิตติมศักดิ์              
ม.ร.ว.ถนัดศรี  สวัสดิวัตน  ตลอดจนนักธุรกิจชั้นนําของภาคตะวันออก ผูนําดานการเกษตร/การ
ทองเที่ยว เปนตน 
  มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย   
และใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูที่เห็นวามีความเหมาะสมที่จะเชิญมาเปน
กรรมการที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ไดที่ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย 
โดยยังไมตองแจงใหเจาตัวทราบ เพราะรายชื่อที่เสนอมาจะตองนํามากลั่นกรองกอนดําเนินการ
แตงตั้ง 
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 ๗.๖ การกําหนดอัตราเงินเดือนของรักษาราชการแทนอธิการบดี 
 รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย 
นําเสนอเรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือนของรักษาราชการแทนอธิการบดี ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยยังมิไดมี
มติวาจะกําหนดอยางไร 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหกําหนดอัตราเงินเดือนของ ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย 
รักษาราชการแทนอธิการบดี  โดยคิดจากเงินเดือนเดือนสุดทายกอนเกษียณอายุราชการ      
บวกกับเงินประจําตําแหนง และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ตามตําแหนง ซึ่งรวมแลวจะเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจายเงินเดือนผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ อธิการบดีใหจายเงินเดือนในอัตราเดือนละไมนอยกวา ๖๐,๐๐๐ บาท ไมเกิน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๗.๗ แนวทางการรวมสถาบันการศึกษา 
 รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย 
นําเสนอวา จากการที่ ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท ไดมาเปนประธานในพิธีเปด
งานวันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี เม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงไดเรียนเสนอแนวคิดในการรวม 
๓  สถาบัน  คือ  โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   เพ่ือดําเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตรและคณะพยาบาลศาสตร        
ซ่ึง ฯพณฯ องคมนตรี เห็นชอบกับแนวคิดดังกลาว 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  และมอบใหมหาวิทยาลัยไป
ประสานกับวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี  ตอไป 

 ๗.๘ การรับมอบงานของรักษาราชการแทนอธิการบดี 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี  รายงานวา ยังมิไดรับการมอบงาน
จาก ผศ.วิสิฏฐ  กิจปรีชา อธิการบดีซ่ึงครบวาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนังสือแจง         
ผศ.วิสิฏฐ  กิจปรีชา ใหสงมอบงานแก ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย รักษาราชการแทนอธิการบดี 
ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑  

 ๗.๙ ปญหาการดําเนินงานตรวจสอบภายใน 
 รศ.ทรงศักดิ์  ม่ิมกระโทก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย นําเสนอถึง
ปญหาการดําเนินงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงเนื่องมาจากการขาดบุคลากร 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมานติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังตอไปน้ี 

๑. เรงรัดการทํางานดานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การ
ประเมินและบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยตามกําหนด 

๒. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ทําหนาที่ประเมินสภามหาวิทยาลัย 



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๑ หนา  ๑๒

๓. มอบอธิการบดีพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มอัตราบุคลากร เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานในหนวยงานตรวจสอบภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. ควรมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
จํานวน ๓ - ๕ คน 

 ๗.๑๐ ขอเสนอแนะแนวทางในการติดตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 ดร.สุชาติ  เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอแนะแนวทาง
ในการติดตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังตอไปน้ี 

๑. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ควรรายงานในวาระสืบเน่ืองวามติของการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผานมา  ไดมีการนําไปดําเนินการอยางไรบาง  เพ่ือแสดงวา        
สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และมีการติดตามผล
การดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

๒. ควรจัดทําเอกสารสรุปมติสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบขอเสนอแนะแนวทางในการติดตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรับไปดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ 

 ๗.๑๑ การจัดเตรียมบานพักให รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม 
 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี  นําเสนอเกี่ยวกับการจัดเตรียม
บานพักให รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  ทั้งน้ีเน่ืองจากบานพักของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
คอนขางทรุดโทรม ไมเหมาะแกการพักอาศัย 
 มติที่ประชุม ควรปรึกษากับ รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  เก่ียวกับที่พักวาควรเปน
รูปแบบใด 

 ๗.๑๒ แนวทางการรับโอน รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม 
 ผศ .สิริชัย  ประทีปฉาย  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ขอความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางการรับโอน รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม 
 มติที่ประชุม มอบ ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย รักษาราชการแทนอธิการบดี 
พิจารณาแนวทางที่เปนไปไดในการรับโอน รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม 

 ๗.๑๓ การนําเสนอขอความจากพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอความจากพระราชนิพนธ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึง ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ นํามาใหดังตอไปน้ี  



 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๑ หนา ๑๓ 

 “บัดนี้เมืองจันทบุรีไดเปนเมืองใหญในมณฑลฝงทะเลตะวันออก ซ่ึงรัฐบาลไดคิดจะ
บํารุงใหดียิ่งขึ้น  เราขอเตือนเจาทั้งหลายใหตั้งหนาทํามาหากิน  และประพฤติตนใหสมควรแกความชอบธรรม  
ซ่ึงควรประพฤติ  และขอใหมีความไววางใจในตัวเราวาจะเปนผูชื่นชมยินดีในเวลาที่เจามีความสุข
สมบูรณม่ังคั่ง  และจะเปนผูเดือดรอนกระวนกระวายใจในเวลาที่เจาทั้งหลายตองภัย  ไดทุกอันใชเหตุ 
ในเวลานี้เราขอแสดงความวางใจวา  ขาราชการทั้งหลายคงไดทําหนาที่เพ่ือการทํานุบํารุงใหเจาทั้งหลาย
มีความสุขสมดังความปรารถนาของเรา  ขออํานวยพรใหเจาทั้งหลายไดรับความเจริญสุขศิริสวัสดิ์        
ทํามาคาขายไดผลสมบูรณทั่วหนากันทุกคน เทอญ” 
 มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําแผนปายจารึกขอความจาก
พระราชนิพนธดังกลาว 

 ๗.๑๔ การใชคําแสดงตําแหนงทางวิชาการ (ศ.  รศ.  ผศ.) 
 นายศรัณย  ภัทรพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  นําเสนอขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการใชคํานําหนานามในเอกสารประกอบการประชุม ควรใชเชนเดียวกับสํานักนายกรัฐมนตรี  คือ 
จากประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑  จะไมมีการใช
คําแสดงตําแหนงทางวิชาการและคําแสดงวุฒิการศึกษา นําหนานาม 
 มติที่ประชุม เห็นชอบการใชคําแสดงตําแหนงทางวิชาการนําหนานามใน
เอกสารประกอบการประชุม 

 ๗.๑๕ กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย        
เสนอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาประจําป       
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 มตทิี่ประชุม เห็นชอบใหจัดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
วันศุกรแรกของเดือน 
 

———————————————— 


